



ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๖๔๓๘

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ทหารือแนวทางการใช้จ่ายเงินจากรายได้สะสมของสถานศึกษา

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และ นายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๗๑๓
ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยได้ตอบข้อหารือของ
จังหวัดนราธิวาส กรณี โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านบาละฮิล) สังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส
มีความประสงค์จะก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อทดแทนรั้วเดิมที่พังทลาย โดยใช้จ่ายจากรายได้สะสม
ของสถานศึกษา กรณีดังกล่าวโรงเรียนจะสามารถใช้เงินรายได้สะสมของสถานศึกษาในการดำเนินการก่อสร้าง
ได้หรือไม่ และหากโรงเรียนบรรจุโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของ
สถานศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของเทศบาลแล้ว ในกรณีเทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะให้
การสนับสนุน และอนุมัติให้สถานศึกษาใช้จ่ายจากเงินรายได้หรือรายได้สะสม จะต้องดำเนินการบรรจุ
โครงการฯ ดังกล่าว ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลหรือไม่

จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอแจ้งการตอบข้อหารือแนวทางการใช้จ่ายเงินจากรายได้สะสม
ของสถานศึกษา มาเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบและถือปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางการใช้จ่าย
จากรายได้สะสมของสถานศึกษาในกรณีที่มีข้อเท็จจริงเดียวกันหรือคล้ายกันกับกรณีของจังหวัดนราธิวาส
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายขจรเกียรติ รักพานิชชัย)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร.๐ ๗๕๓๕ ๖๓๗๕ ต่อ ๑๕,๒๐ โทรสาร.ต่อ ๒๕

www.nakhonlocak.go.th



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
 6142
 วันที่ ... อ.ก. 2561 ... เวลา ...

สำนักงานเทศบาลเมืองนครราชสีมา
 ถ.พิชิตบำรุง อ.เมือง นธ.๙๖๐๐๐

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 กองบริหารงาน
 กองส่งเสริมฯ
 กองกฎหมาย
 กองการเงินฯ

ที่ นธ ๕๒๐๐๖/ ๒๕๖๑

๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การขอใช้เงินสะสมของสถานศึกษา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ด้วยเทศบาลเมืองนครราชสีมาขอหรือเรื่องการใช้เงินสะสมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองนครราชสีมา เนื่องจากรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลังอาคารเรียน) โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านบาและฮิล) ซึ่งรั้วเดิมพังเกิดจากการกัดเซาะของน้ำฝน หากไม่ดำเนินการก่อสร้างอาจเกิดปัญหาดินถล่ม เป็นอันตรายแก่นักเรียนและประชาชนที่มีบ้านเรือนติดโรงเรียนด้านกำแพง ซึ่งมีระดับพื้นดินสูงกว่า ทั้งนี้โรงเรียนมีเงินรายได้สะสมสถานศึกษาจำนวน ๕,๖๑๓,๑๓๖.๕๘ บาท (เงินห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทห้าสิบบแปดสตางค์) (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

ประเด็นคำถาม

๑. เนื่องจากรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลังอาคารเรียน) โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านบาและฮิล) ซึ่งรั้วเดิมพังเกิดจากการกัดเซาะของน้ำฝน และโรงเรียนมีความประสงค์จะก่อสร้างรั้วใหม่ โรงเรียนสามารถใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ในการดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวได้หรือไม่ ซึ่งโรงเรียนมีรายได้สะสมสถานศึกษาเพียงพอที่จะดำเนินงานดังกล่าว

๒. หากโรงเรียนบรรจุโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลังอาคารเรียน) ดังกล่าวใน ๑) แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของสถานศึกษา ๒) แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของเทศบาลแล้ว ในกรณีผู้บริหารท้องถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะให้การสนับสนุนได้ และอนุมัติให้สถานศึกษาใช้จ่ายจากเงินรายได้หรือรายได้สะสมของสถานศึกษา สำนักการศึกษาจะต้องบรรจุโครงการดังกล่าวในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลหรือไม่

เพื่อให้การดำเนินงานการก่อสร้างรั้วโรงเรียนดังกล่าวถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมาย เทศบาลเมืองนครราชสีมาจึงขอหรือเรื่องการใช้เงินสะสมของสถานศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนาวีทย์ ไชยานุพงศ์)

นายกเทศมนตรีเมืองนครราชสีมา

สำนักการศึกษา

โทรสาร/โทรศัพท์ ๐-๗๓๕๑-๕๘๒๕